



## เปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง



วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายชาติชาย อัครวิบูลย์ รองประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ และในวันเดียวกัน นายอริคม อินทุพุฒิ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มอบพระพุทธรูปธรรมโลกนาถ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้แก่นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ และนายอำนาจ พวงชมพู อธิบดีผู้พิพากษภาค 2 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อเป็นสิริมงคลและยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรในศาลดังกล่าว

## ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 87 ก วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แล้ว โดยมีสาระสำคัญ คือ ในการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาของจำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังจะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล รวมไปถึงหากจะมีการพิจารณาการถอนฟ้องคดี จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญ การสืบพยานก่อนฟ้องคดี การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทำการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่น โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ให้นำข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556 หรือข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556 แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ <http://www.ratchakittha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/087/1.PDF>

## เยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 29 มาทัศนศึกษาระบบงานศาลยุติธรรม



เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นายอติคม อินทุกฤติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ระบบศาลยุติธรรมในประเทศไทยกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” แก่คณะเยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 29 ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาระบบงานศาลยุติธรรม จำนวน 320 คน ณ ห้องประชุมสัณฐาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมให้การต้อนรับด้วย

## ปรับปรุงเว็บไซต์ศาลยุติธรรมและเว็บไซต์หน่วยงานศาลยุติธรรม



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงเว็บไซต์ศาลยุติธรรม [www.coj.go.th](http://www.coj.go.th) และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์และตำแหน่งของเมนูต่างๆ ภายในเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ สามารถแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนในทุกเบราว์เซอร์ โดยการคงรูปแบบเมนูต่างๆ ของเว็บไซต์เดิมไว้ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้ทาง [www.coj.go.th](http://www.coj.go.th)

## โครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม ระยะที่ 2

กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งจองอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม ระยะที่ 2 ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดิมที่เปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อจากยี่ห้อฮอร์เกอร์ และยี่ห้อสมิธ แอนด์ เวสสัน มาเป็นยี่ห้อกล็อก ให้สั่งซื้อทางเว็บไซต์ <http://www.gun-e-service.coj.go.th> (ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2559

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รายใหม่สามารถสั่งซื้ออาวุธปืนยี่ห้อกล็อก ได้ทางเว็บไซต์ <http://www.gun-e-service.coj.go.th> (ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 (โควตาอาวุธปืนมีจำนวนจำกัด)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สั่งซื้ออาวุธปืนฯ กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน และเมื่อได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระค่าอาวุธปืนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศาลอาญา ในนาม “โครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 860 - 0 - 07336 - 7 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้สั่งซื้ออาวุธปืน และส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่กองสวัสดิการศาลยุติธรรมทางโทรสารหมายเลข 0 2541 2785 หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการสั่งซื้ออาวุธปืนในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการศาลยุติธรรม โทร. 0 2541 2786

